



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	เศรษฐกิจ
ข่าวประจำวัน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕๘ ล้านล้านวอน		

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๕๘ ล้านล้านวอน (ประมาณ ๑๕.๑๘ ล้านล้านบาท) โดยงบประมาณส่วนหนึ่งนำไปใช้สำหรับเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID 19) ซึ่งนับเป็นการแพร่ระบาดรอบที่ ๓ ของประเทศ ส่งผลทำให้มีผู้ประกอบการอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับผลกระทบจำนวนมาก รวมถึงใช้งบประมาณสำหรับจัดหาวัคซีนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย

มาตรการสำคัญของรัฐบาลในปีนี้จะมีการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณสำหรับนำไปใช้ชดเชยผลกระทบแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่สามารถประกอบกิจการจากการประกาศใช้มาตรการของรัฐบาลสั่งห้ามดำเนินกิจการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่องดงกล่าว โดยจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินกว่า ๓ ล้านล้านวอน (ประมาณ ๙ หมื่นล้านบาท) อีกทั้งมีการขยายวงเงินงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ สำหรับประชากรจำนวน ๔๔ ล้านคน เป็นเงินจำนวน ๙ แสนล้านวอน (ประมาณ ๒.๗ หมื่นล้านบาท) และเพิ่มงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน ๑.๑ แสนล้านวอน (ประมาณ ๓.๓ พันล้านบาท) รวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างงานระยะยาวแก่ประชากรให้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑ แสนคน เป็นเงินจำนวน ๑.๘๑ แสนล้านวอน (ประมาณ ๕.๔๙ พันล้านบาท)

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณดังกล่าว รัฐบาลจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซลเป็นการรับมือผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนบุตรในระดับปฐมวัย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ปกครอง และส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเล็กให้มีคุณภาพ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนนโยบายการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงแก่ประชากร ทั้งการขยายสิทธิในการจัดซื้อ การเช่า และรูปแบบการเช่าที่พักอาศัยแบบระยะยาวด้วย

ที่มาของข่าว:	<a href="https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do">https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๙/๖๔
ผู้แทน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	